

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามภูมิภาค, แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือนทยอยลดลง

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อน ตามทิศทางสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือน และแรงซื้อเงินบาทช่วงปิดงวดบัญชีของญี่ปุ่น ที่ทยอยหมดลง ทำให้แรงกดดันต่อเงินบาทลดลงไป

\*เงินยังคงอ่อนแอในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยแต่ละระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 6 ปี เมื่อเทียบดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขณะที่อุปสงค์สำหรับเงินบาทลดลงท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในจีน

\*นักลงทุนต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากยิ่งขึ้น หลังจากนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ส่งสัญญาณบ่งชี้ว่า รัฐบาลจีนอาจดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

\*ตลาดจะจับตาการเปิดเผยข้อมูล PMI ภาคการผลิตของจีน ในวันพรุ่งนี้ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังในช่วงที่ผ่านมา บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

\*นักลงทุนจะจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ในวันนี้ หลังข้อมูลในสัปดาห์ที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีชะลอตัวเกินคาดในเดือนมี.ค.

\*รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลในวันนี้ว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นร่วงเกินคาด 2.3% ในเดือนก.พ.จากเดือนม.ค. โดยลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า กิจกรรมการผลิตกำลังชะลอตัวก่อนการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 1 เม.ย.

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.517 บาท

\*10.11 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.42/44 จาก 32.47/51 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.39/46 จาก 32.48/52 เมื่อวันศุกร์

\*เงิน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.86/87 จาก 102.79 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3747/49 จาก 1.3752 เมื่อวันศุกร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"บาทเข้านี้แข็งค่า หลังจาก month-end ดอลลาร์ และ year-end ของญี่ปุ่น ทயอยหมดไป บาทวันนี้คงรอดตัวเลขส่งออก หากมี surprise บาทก็อาจไปทางใดทางหนึ่งได้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังจากแรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือน และแรงซื้อเยน/บาท ช่วงสิ้นปีบัญชีของญี่ปุ่น ทอยอยหมดลงไป แต่การแข็งค่าของเงินบาทยังเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากขาดปัจจัยชัดเจนมาสนับสนุน โดยปัจจัยที่อาจมีผลต่อเงินบาทในวันนี้ คือการประกาศตัวเลขส่งออกเดือนก.พ. ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งหากผิดจากที่ตลาดคาดไว้มาก ก็อาจจะชี้นำทิศทางเงินบาทได้

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวต้านที่ 32.40 และแนวรับที่ 32.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้